



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  
ตำแหน่ง ชุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน) ปฏิบัติงานให้โรงเรียนบ้านแม่กระต้อม  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง ชุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน) ปฏิบัติงานให้โรงเรียนบ้านแม่กระต้อม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ โดยดำเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์

บัดนี้การดำเนินการคัดเลือก ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ จะดำเนินการเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง ชุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน) ปฏิบัติงานให้โรงเรียนบ้านแม่กระต้อม มารายงานตัวครั้งแรก โดยจะเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง ชุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน) ปฏิบัติงานให้โรงเรียนบ้านแม่กระต้อม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒

ทั้งนี้ หากปรากฏพบภายหลังว่าผู้ผ่านการคัดเลือก ขาดคุณสมบัติที่จะดำเนินการจัดจ้าง ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการจัดจ้าง ให้ดำรงตำแหน่งหรือหากได้รับการจัดจ้างไปแล้ว และจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ .

(นายระณัช อินหา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒

บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  
ตำแหน่ง อธิการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน) ปฏิบัติงานให้โรงเรียนบ้านแม่กระต้อม  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒  
(แนบท้ายประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗)

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นางสาวมาลี มาหล้า	จะได้รับการจัดจ้างต่อเมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง